

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/25๖2 ครั้งที่ 3
วันที่ ๒6 สิงหาคม 25๖2 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชนทร์ ขนอม	ประธานสภา	ราเชนทร์ ขนอม	
๒	นายมนัส ใจเหมาะ	รองประธานสภา	มนัส ใจเหมาะ	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขานุการสภา	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นายพะเยาว์ รอดทัฬห	สท.เขต 1	พะเยาว์ รอดทัฬห	
๕	นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย	สท.เขต 2	อุทัยวัลย์ ใจสบาย	
๖	นางสุจินดา จริยะวัฒนา	สท.เขต 1	สุจินดา จริยะวัฒนา	
๗	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต 1	วัชระ วิชัย	
๘	นายพิพัฒน์ มีเมือง	สท.เขต 2	พิพัฒน์ มีเมือง	
๙	นายอภิชาติ ทองสม	สท.เขต 2	อภิชาติ ทองสม	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	สท.เขต 1	-	ลา
2	นายภักทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	สท.เขต 2	-	ลา
3	นางสุภา สมทรง	สท.เขต 1	-	ลา
4	นายธีระพล อังคณานนท์	สท.เขต 1	-	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นายกัมพล มีชัย	รองนายกเทศมนตรี	กัมพล มีชัย	
๓	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายกเทศมนตรี	อภิชาติ ใจสบาย	
4	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขาธิการนายกเทศมนตรี	รักเกียรติ ทองจันทร์	
5	นางจันทิรา พูนนวล	ผู้อำนวยการกองคลัง	จันทิรา พูนนวล	
6	นายนฤพล ชนะกุล	นักจัดการงานทั่วไป	นฤพล ชนะกุล	
7	นายจักรกฤษณ์ อังคนานนท์	หัวหน้าสำนักปลัด	จักรกฤษณ์	
8	นายวชิรวิทย์ แจ้งใจ	วิศวกรโยธา	อังคนานนท์	
9	นางสาวดวงทิพย์ ใจรังษี	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	วชิรวิทย์ แจ้งใจ	
10	นายสรายุทธ์ ยอดเสน	นักวิเคราะห์	ดวงทิพย์ ใจรังษี	
11	นางอรุณวรรณ ทองคำดี	เจ้าพนักงานธุรการ	สรายุทธ์ ยอดเสน อรุณวรรณ ทองคำดี	

นายวัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ	เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25๖2
	ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25๖2 ในวันที่ ๑ – 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 นั้น
	อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 2๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 สิงหาคม ๒๕๖2 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒4 กรกฎาคม พ.ศ. 25๖2 นายราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประธานสภาฯ	เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ การ ประชุมก็ต้องขอทักทายผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ	รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม 25๖2 สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	รับรอง 8 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 3	กระทู้ถาม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานสภา	5.1 พิจารณาการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ที่ค้างพิจารณา) ๕.๑.๑ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ จากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖2 ผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อสภา เพื่อให้สภา พิจารณา ซึ่งได้ผ่านวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการไปแล้ว และสภา ก็ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว จำนวน ๕ คน เพื่อให้ทำหน้าที่ตามขั้นตอนของระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งขั้นตอนนั้นคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ทำตามขั้นตอนของระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหนังสือถึงประธานสภา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖2 ผมจึงได้ส่งหนังสือไปยังท่านสมาชิกผู้บริหารเพื่อประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖2 ครั้งที่ 3 คือวันนี้ ในการพิจารณา ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ชั้นให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 โดยได้ส่งเอกสารการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติไปด้วยต่อไปตัวแทนคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องรายงานให้สภาได้ทราบถึงขั้นตอนการทำหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ก็ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงให้สภา ได้ทราบครับ
นายพะเยาว์ รอดทัพ	ท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานคณะกรรมการ	ข้าพเจ้านายพะเยาว์ รอดทัพ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไป

จะได้รายงานผลที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหน้าที่ตามที่สภาได้กำหนดไว้ให้สภา ได้ทราบ จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล

อ่าวখনอม โดยที่ประชุมได้เลือกกระผม นายพะเยาว์ รอดทัฬห เป็นประธาน
 คณะกรรมการแปรญัตติ และได้เลือก นางสุภี สมทรง เป็น เลขานุการ
 คณะกรรมการแปรญัตติ หลังจากที่ได้ประธานและเลขานุการ
 คณะกรรมการแปร
 ญัตติ แล ล้ว
 ประธานก็ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่าผู้ใดจะเสนอคำแปรญัตติก็นำให้
 เสนอมาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม
 ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ต่อไปที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะประชุมครั้งที่ ๒ วันไหน
 เวลาใด ที่ประชุมมีมติให้ประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐
 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวখনอม เมื่อถึงเวลาประชุม ครั้งที่ ๒ ประธาน
 คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ
 ประธานจึงให้ที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ว่าจะให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือไม่ มติที่ประชุมเห็นชอบให้
 คงไว้ตามร่างเดิม และได้ทำบันทึกถึงประธานสภา เพื่อดำเนินการตามระเบียบ
 ต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ขอบขอบคุณท่านพะเยาว์ รอดทัฬห ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้
 ทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติทุกๆ ขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่
 กำหนดไว้ทุกประการจนเสร็จสิ้น และได้รายงานให้สภา ได้ทราบแล้ว ต่อไป
 กระผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการแปร
 ญัตติเสนอให้คงไว้ ตามร่างเดิมหรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบเต็มสภา ๘ ท่าน ให้คงไว้ตามร่างเดิม

ประธานสภา ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

๕.๑.๒ วาระที่ ๓ ชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณา ร่าง
 เทศบัญญัติ ในวาระที่ ๓ ไม่มี การอภิปราย
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
 พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒
 วรรคสอง กำหนดว่าในการพิจารณา วาระนี้
 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
 เทศบัญญัติหรือไม่ ฉะนั้น ขั้นตอนนี้จะไม่มี การอภิปรายใดๆ
 ซึ่งจะขอมติที่ประชุมว่าให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบ 8 ท่าน

ประธานสภา ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ที่ได้ช่วยกันทำหน้าที่จนเสร็จสิ้น
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำหน้าที่อย่างดี ขอขอบคุณอย่างมากครับ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดคุยกัยบ้างขอเชิญครับ

นายกัมพล มีชัย เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ รองนายกเทศมนตรี ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3
เรื่อง เรื่องแรก ทางโรงพยาบาลขอนแก่น
ได้ทำหนังสือขอเชิญร่วมกิจกรรมน้ำชาสัญจร เวลา 06.30 - .9.00 น. ณ
อาคารเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลขอนแก่น
ขอเชิญท่านสมาชิกถ้าท่านใดมีเวลาวางเชิญร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ครับ
เรื่องที่สอง ได้รับหนังสือจากโรงเรียนบ้านโนนเพลา
ขอเชิญร่วมงานจิบน้ำชาและชมฟุตบอลการกุศล
เพื่อหารายได้ปรับปรุงอาคารเรียน และจัดจ้างครูผู้สอน ในวันที่ 6 กันยายน
2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนเพลา
ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมงานได้ครับ และเรื่องที่สาม
จากที่ผมได้ไปอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ไปกับท่านปลัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ
โรงแรมเมืองลิคอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ความรู้หลาย ๆ อย่าง
สิ่งที่แจ้งให้สมาชิกทราบคือ การทำหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภา
ซึ่งท่านประธานในที่อบรมได้ฝากบอกมาให้ท่านสมาชิกได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ซึ่งท่านแจ้งว่าในต้นปีหน้าจะมีการเลือกตั้งแน่นอน
และอย่าไปเชื่อตามที่ส่งต่อๆ กันมาที่ว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น ในวันนั้น
ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ขอบคุณท่านรองกัมพล มีชัย ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ต่อไปมีสมาชิกหรือ
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดคุยกัยบ้าง ขอเชิญครับ

นายอภิชาติ ใจสบาย เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ
รองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกทุกท่าน ที่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2563 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบคือเรื่องไฟฟ้าดับหลาย
สายด้วยกัน ไม่ทราบว่าจะเกิดจากกระแสไฟตกหรือไฟฟ้าต่ำ
จึงทำให้ดับบ่อยและ
หลอดไฟเกิดความเสียหายเยอะมาก
มีการซ่อมแซมกันบ่อยบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึง ตามวัน เวลา

ที่ท่านนัดหมายหรือต้องการ ก็ขอฝากท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ไป

ยังพี่น้องประชาชนด้วยครับ ซึ่งตอนนี้ก็ทยอยซ่อมอยู่ และเรื่องที่สอง เรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลไม่ว่างงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ผ่านมา ของปีนี้ก็ได้
ทยอยทำตามลำดับโครงการให้กับแต่ละเขตพื้นที่ที่มีอยู่ในเทศบัญญัติที่ผ่านมา ซึ่ง
ทุกท่านก็ได้ทราบแล้วว่าแต่ละหมู่บ้านได้โครงการอะไรบ้าง และเรื่องที่สาม ได้รับ
แจ้งจากท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ว่ามีลิงขึ้นมะพร้าวไม่ทราบของผู้ใดขาด และมา
เล่นพานอยู่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ก็ขอฝากท่านสมาชิก

ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้อง ประชาชนด้วย หากผู้ใด เป็นเจ้าของขอให้ไปจัดการ

ด้วย เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน และเรื่องสุดท้ายผมขอฝาก

ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ไปร่วมกินน้ำชา ที่โรงเรียนบ้านวัดใน

ผมในนาม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันให้งาน

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองอภิชาติ ใจสบาย ที่ได้แจ้งให้ทราบ

ต่อไปมีผู้เข้าประชุมท่านใดจะ

พูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา 1๐.20 น

(ลงชื่อ)

รัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ

(นายรัชชัย ไชยเทพ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา

(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง

(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ

(นายราเชนทร์ ขนอม)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง

(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) รัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายรัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุกจินดา จริยะวัฒนา
(นางสุกจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุกี สมทรง
(นางสุกี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

